



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร.02-618-2323 ต่อ 1309-1316

ที่ นร 0203.04/ ๑๒๑๓๕ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอส่งข่าวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 2 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

**กบข. จ่ายเงินคืนสมาชิกเกษียณปี 2552 แล้วกว่าร้อยละ 70**

กบข. แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินคืนสมาชิกเกษียณปี 52 ล่าสุดจ่ายคืนแล้วกว่า ร้อยละ 70 พร้อมเปิดบริการติดตามสถานะการจ่ายเงินคืนฉบับไว

นางสาววริษา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กบข. ได้จ่ายเงินคืนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2552 ซึ่งถือว่าพ้นสมาชิกภาพจากการเป็น สมาชิกแล้วประมาณ 7,050 ราย จากสมาชิกที่เกษียณอายุราชการปี 2552 ประมาณ 10,000 ราย หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 70 เป็นจำนวนเงินที่จ่ายคืน 4,880 ล้านบาท จากวงเงินที่เตรียมไว้จ่ายคืน สมาชิก 6,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยังมีสมาชิกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินคืน ซึ่งมีสาเหตุมาจากเอกสารการขอรับ เงินของสมาชิกไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น การไม่รับรองสำเนาเอกสาร การขาดสำเนาใบแนบหนังสือสั่ง จ่ายบำนาญสมาชิก กบข. เป็นต้น จึงอาจส่งผลให้สมาชิกบางรายได้รับเงินคืนล่าช้า กบข. จึงขอความร่วมมือสมาชิกและส่วนราชการต้นสังกัดที่กำลังดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน โปรดตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการขอรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนจัดส่งมายัง กบข. เพื่อให้ กบข. สามารถ ดำเนินการจ่ายคืนให้แก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th หรือที่บริการ GPF Web Service บนเว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th เพื่อตรวจสอบสถานะและขั้นตอนการจ่ายเงินว่าอยู่ใน ขั้นตอนใด ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง

---

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th

# ข่าว กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เลขที่ กรมประชาสัมพันธ์ 026182376



## กบข. แนะนำสังคมไทยเร่งตระหนักความสำคัญการออมระยะยาว

กบข. แนะนำสังคมไทยตระหนักเรื่องการออมระยะยาว รองรับโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงภายใน 20 ปี จำนวนผู้สูงอายุอาจเพิ่มถึง 2 เท่า ส่งผลให้ยอดคนชราที่ไม่ได้รับการดูแลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

นางสาววริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสภากาชาดบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจากข้อมูลการประมาณการประชากรขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization :ILO) เผยว่า ภายในเวลาประมาณ 20 ปี หรือ พ.ศ. 2571 สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุต่อประชากรรวมจะเพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยเพิ่มจากร้อยละ 10.55 เป็นร้อยละ 20.22 และอัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้น 2 เท่าเช่นกัน คือ จากร้อยละ 15.70 เป็นร้อยละ 31.88 แสดงให้เห็นถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายถึงงบประมาณรายจ่ายของรัฐเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุที่ต้องเพิ่มขึ้นด้วย อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศในส่วนอื่นได้ อีกทั้งสวัสดิการดังกล่าวอาจจะครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ทุกภาคส่วนของสังคมไทยจึงควรร่วมกันตระหนักถึงการเตรียมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างความพร้อมสำหรับวัยสูงอายุได้ก็คือ การออมเพื่อการชราภาพ

สำหรับ กบข. ในฐานะที่เป็นกองทุนเงินออมเพื่อการเกษียณของข้าราชการสมาชิกทั่วประเทศ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการออมที่สามารถเป็นหลักประกันทางการเงินสำหรับการดำรงชีวิตได้ทั้งในปัจจุบันและในยามชราภาพ อีกทั้งการออมยังเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยระดมเงินลงทุน ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ กบข. มุ่งบริหารเงินออมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ สมาชิกทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

กบข. ส่งเสริมการออมระยะยาวของสมาชิกด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสะสมเงินระหว่างที่ยังดำรงสมาชิกภาพในอัตราสูงสุดถึงร้อยละ 15 และบริการทยอยรับเงินคืนที่เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุสามารถเลือกวิธีการรับเงินคืนที่สอดคล้องกับแผนการเงินของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินไปยังกองทุนบำนาญอื่น การขอรับเงินคืนเป็นงวด หรือการฝากเงินให้กองทุนบริหารต่อเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลประโยชน์ให้กับสมาชิกที่สามารถทยอยรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ กบข. ยังได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออม เพื่อให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงความสำคัญของการออม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางการเงินได้

ทั้งนี้ สังคมไทยควรร่วมกันสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการออม เพราะผู้ออมจะมีความมั่นคงทางการเงินทั้งในปัจจุบันและส่งผลดีต่อเนื่องไปแม้ในวัยเกษียณ ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด